

ANTI SMOKE

ANTI SMOKE

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za



"Mangyaring ipakita sa akin ang kasamaan ng paninigarilyo?" ang isang tao ay maaaring magtanong, na kung saan namin bigyan ang mga sumusunod na tugon:

Isa sa pitong nakamamatay na kasalanan ay pagnanasa sa laman. (Colosas 3: 5-6). Ito ay isang nakakaintindi, hindi nasiyahan na gana; isang hindi mapigil na pagnanasa; isang masamang pagnanasa. Ang katawan ng tao ay hindi nangangailangan ng tabako sa anumang anyo. Ang tabako ay hindi isang pagkain na nagbibigay- kasiyahan ngunit puro isang nakakalason na gamot na lumilikha ng patuloy na pagtaas, hindi nasiyahan na gana, na kung tawagin ay karnal na pagnanasa. (Colosas 3: 5-6). Ang pagnanasa sa laman

ay nabibilang sa pitong nakamamatay na kasalanan na tinawag na: pagmamataas, kasakiman, karnal na pagnanasa, galit na kasiyahan, panibugho, katamaran.

Ang katotohanan na halos lahat ng tao ay naninigarilyo, hindi aalisin, o patawarin ang kasamaan ng ugali na ito. Ipinahayag ng Salita ng Diyos na "Walang sinumang matuwid." "Ang bawat tao'y nagkasala at malayo sa presensya ng pagliligtas ng Diyos." (Roma 3: 10,23). "Lahat tayo ay tulad ng mga tupa na nawala, bawat isa sa atin ay umaakma sa kanyang sariling pamamaraan." (Isaias 53: 6). Dahil ang isang tiyak na kasamaan ay naging pandaigdigan, ay walang dahilan para sa indulging sa mga ito.

Kinondena ng Diyos ang basurang hindi kailangan o makasalanan. Bakit gumastos ng pera sa hindi nasiyahan? Bakit gugugol ang iyong sahod at nagugutom ka pa rin? "Pinagod nila ang kanilang mga sarili sa walang silbi na paggawa, at lahat ng kanilang naitayo ay umaapoy." (Isaias 55: 2; Habakkuk 2:13). Upang mag-aaksaya ng pera, oras, at kalusugan, ito man ay sa alak, tabako o anumang iba pang mga mapanganib na mga item ay tiyak na hindi kalooban ng Diyos. Ang milyun-milyong libra na nagpayaman sa mga firm ng tabako ay isang matigas na presyo upang magbayad para sa usok at mga abo, nakakalat na nerbiyos at sirang puso, namamagang lalamunan, pamamaga ng brongkal, at pagkamatay mula sa cancer sa baga. Ang katotohanan na ang superintendente ng isang London Hospital declares na sa paglipas ng 100,000 mga tao sa England ay namatay sa kawalan ng kaalaman mula sa baga kanser utang na sigarilyong paninigarilyo sa nakalipas na dalawampung taon, at na sa hindi bababa sa isa pang 250,000 ay dahan-

dahan namamatay sa susunod na dekada, dahil sa ito makasalanan na kasanayan, nagpapatunay na ito ay masama. Iba pang mga mas kagulat-gulat mga numero ay maaaring ibigay from lahat ng dako ng mundo, at kahit Medical Science ay nagsisimula sa mapagtanto ang kahindik-hindik na presyo na biktima tabako ay nagbabayad. Ang tabako smoker, lalo na ang isa na inhales ang usok, ay dahan-dahan, ngunit tiyak, tanggapin ang alok pagpapakamatay sa grupo ng paninda plano. "Ang taong namatay sa edad na 40 o 50 mula sa sakit ng degeneracy, kapag siya ay maaaring magkaroon ng nanirahan sa edad na 70, 80 o 100 taon, ay may bilang katotohanang nakatuon pagpapakamatay bilang ang isa kung sino ang nag-on ang gas jet," write Dr. H. Bress.

Paano pumapatay ang tabako?

Maraming mga tao, kung sino ang may suffered mula sa ketong para sa maraming mga taon, mamatay ng kanser, pneumonia, sakit sa puso o iba pang sakit. Ganun din ang ginagawa ng tabako, pumatay ito nang hindi direkta at makatakas sa sisihin.

"Ang usok ng sigarilyo ay may isang marahas na pagkilos sa ang sentro ng nerbiyos, na gumagawa ng pagkabulok ng mga cell ng utak, na kung saan ay lubos na mabilis na sa gitna ng mga lalaki. Walang lalaki o tao na smokes ay maaaring gumana sa aking laboratoryo." Th. A. Edison. "Ang mga nag-convert sa isang backslide ng simbahan bilang isang patakaran kung hindi sila sumuko sa tabako."

- J. McAuley.

"Ang isang sanggol na ipinanganak ng isang sigarilyo paninigarilyo ina ay may sakit. Ito ay poisoned at maaaring mamatay sa loob ng dalawang linggo ng kapanganakan. Ang postmortem palabas pagkabulok ng atay, puso, at iba pang mga organo. Animnapung porsyento ng lahat ng mga bata ipinanganak sa mga ina na ang habitual sigarilyong smokers, mamatay sa isang maagang edad, halos bago sila ay dalawang taong gulang. " - Dr. Ch. L. Barbero.

Ang mga ama at ina, bilang mga mamamatay-tao ng kanilang sariling mga anak, ay kailangang sagutin sa harap ng Diyos sa araw ng paghuhukom.

Ako ay hindi magiging magulat kung ang nababasa natin sa Ezekiel 8: 17,18 ay tumutukoy sa mga kasamaan ng paninigarilyo at sinisinghot tabako; "Hindi sila nasiyahan sa paggawa lamang ng lahat ng mga karima - rimarim na bagay na nakita mo rito at sa pagkalat ng karahasan sa buong bansa. Hindi, dapat silang pumunta at gawin ang mga ito rito sa mismong Templo at lalo akong magalit. Tingnan kung paano nila ako ininsulto ang pinaka-kanais-nais na paraan na posible! (A reference sa isang paganong seremonya ng paglalagay ng sangay sa ilong). sila ay pakiramdam ang lahat ng mga puwersa ng aking galit. ako ay hindi ekstrang mga ito o ipakita ang mga ito anumang awa. sila ay sumigaw panalangin sa akin bilang malakas na bilang sila ay maaaring, ngunit ako ay hindi makinig sa kanila. " Ang isang Banal na Diyos ay kinamumuhian ang masamang kaugaliang ito ng fashion, ang kasamaan sa tabako .

Ang mga taong pumupunta sa simbahan ay hahatulan ang sinumang mangahas na manigarilyo sa gusali ng simbahan, lalo na sa panahon ng isang serbisyo sa

simbahan. Marahil ay hindi ka tinuruan na dahil ibinigay ni Cristo ang Kanyang katawan upang ipako sa krus at muling nabuhay mula sa mga patay, pinili Niya ang ating mga katawan at puso, upang malinis mula sa lahat ng kasalanan sa pamamagitan ni Hesus at puno ng Banal na Espiritu, upang maging Kanya templo. "Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Banal na Espiritu, na nabubuhay sa iyo at na ibinigay sa iyo ng Diyos? Hindi ka nabibilang sa iyong sarili ngunit sa Diyos; binili ka niya ng isang halaga. Kaya, gamitin ang inyong mga katawan para sa kaluwalhatian ng Diyos." (1 Corinto 6: 19-20). "Ang kasalanan ay dapat hindi na tuntunin sa iyong mortal na katawan, upang ikaw tinatalima ang mga kagustuhan ng iyong natural na sa sarili. Hindi rin dapat mong suko anumang bahagi ng inyong mga sarili na kasalanan na maaaring gamitin para sa masama layunin. Sa halip, bigyan ninyo ang inyong sarili sa Dios, na gaya niyaong mga may dinala mula sa kamatayan sa buhay, at suko ang iyong buong pagkatao sa Kanya na maging ginamit para sa matuwid na mga layunin." (Roma 6: 12,13). "Kaya, kung gigibain ng sinuman ang templo ng Diyos, wawasakin ng Diyos sa kanya. Para sa templo ng Diyos ay banal, at kayo'y ay Kanyang templo." (1 Corinto 3: 16,17).

Bakit natin iniingatan, at pagkatapos ay nadumhan ang pinili ng Diyos upang maging Kanya templo na ating mga katawan?

Tabako at satanas

Ang isang Kagawad ng Bayan, isang kaibigan ko, ay napagbagong loob kay Kristo at isinuko ang kanyang buhay sa Diyos. Siya ay naihatid mula sa alak ngunit nanatiling alipin ng tabako. Pinagsikapan niya ang kanyang makakaya upang talikuran ang

paninigarilyo ngunit hindi niya malampasan ang masamang pagnanasang ito. Ngayon at muli siya ay itapon ang sigarilyo, pipe, at tabako layo, ngunit sa kanyang paraan sa opisina ang mga sumusunod na araw, siya ay maaaring hindi pumasa sa unang shop nang walang pagbili ng isang mahusay na supply ng muli. Napagtanto nang higit pa at siya ay mahirap pa ring alipin ng damo na ito, siya ay nasiraan ng loob at desperado.

Isang malamig na gabi ng taglamig ay nakaupo siyang nag-iisa sa kanyang silid ng pag-upo, pinapainit ang kanyang sarili sa apoy ng apoy na hinihimok ang kanyang tubo. Siya ay pakiramdam napaka napapahiya ng pagiging tulad ng isang alipin sa kanyang pipe at kaya pagisipan ibinabato ito sa ang apoy muli. Alam niya na kung siya ay kaya nais lang sabihin na siya ay kailangang bumili ng bagong pipe ang mga sumusunod na araw. Naupo siya na iniisip ang bagay nang masidhi nang bigla niyang makita ang diyablo na nakatayo sa darating na silid, nginisian at tinatawanan siya, na masasabing: "Nakagapos ako sa iyo, hindi mo ako matatakasan!" Ito ay kaya tunay na siya ay nahulog sa kanyang mga tuhod, napagtatanto na pagkatapos ng lahat, ito labis na pananabik para sa paninigarilyo ay walang ibang kaysa sa kapangyarihan ni satanas. Sumigaw siya sa Diyos na tuluyang mailigtas siya mula sa pagkaalipin ni Satanas. Iniligtas siya ng Diyos, at hindi na siya muling naninigarilyo sa loob ng 34 taon, at pagkatapos ay pumasa siya sa langit.

May nagtanong: "Maaari bang manigarilyo ang isang Kristiyano?" "Hindi, dapat sumunog ang isang Kristiyano at hindi naninigarilyo," ang sagot. Ang isang lampara sa paninigarilyo ay isang mahirap, nakakasakit

na ilaw. Dapat na sumunog ang aming mga ilaw para makita ng buong mundo! (Mateo 5:14 - 16)

Ang isang malaking libro ay maaaring maisulat upang patunayan ang kasamaan ng paninigarilyo mula sa pang-espiritwal, moral, pisikal, at matipid na pananaw. Ang paninigarilyo, tulad ng pagkalasing at anumang iba pang ugali ng makasalanan, ay isang makasariling pagnanasa. Ito ay nag-uudyok sa iba, bata kasama, na pinasasalamatan ang sariwang hangin, upang langhapin hindi tamang gawain, mausok na hangin, na hindi magsalita ng fumes ng isang smoker spreads kahit saan siya gumagalaw tungkol sa.

Pagkaligtas

Ang katotohanan ng Roma 7: 15-25 ay nalalapat din sa mga alipin ng tabako ng anumang anyo: "Yamang ang ginagawa ko ay kung ano ang ayaw kong gawin. Isang hindi ako nasisiyahan na tao! Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na kumukuha ako hanggang sa kamatayan."? Si Hesus ay dumating upang iligtas tayo mula sa bawat pagkaalipin, bawat masamang hangarin, bawat uri ng pagkaalipin at ginawang mga hari at pari sa Kanyang kaharian. Si Cristo ay dumating upang gumawa tayo ng mga bagong nilalang, na may malinis na labi at malinis na puso. . walang na pollutes masasaksak langit Pisikal na kamatayan ay hindi naghahatid sa amin mula sa maruruming gawi, para sa mga huling kabanata sa ang Biblia ay nagpapahayag na: "Sinumang ay marurumi, tiyak pumunta sa pagiging marumi." (Apocalipsis 22:11).

Ibigay mo ang iyong buhay kay Hesus at palayain ka Niya; "Kung palayain ka ng Anak, malaya ka talaga." (Juan 8:36). Kung hindi mo makakamtan ang tagumpay sa pamamagitan ni Cristo nang mag -isa, subukan at

makipag- ugnay sa isang maka - Diyos na ministro, o anumang tunay, espiritwal na anak ng Diyos na maaaring maniwala at manalangin kasama mo ayon sa Marcos 16: 17,18 at Santiago 5: 14- 20; Roma 6; 11-14; 8: 1-2.

"Labanan ang diyablo, at tatakbo siya sa iyo." (Santiago 4: 7). Puno ng totoong apoy ng Banal na Espiritu at titigil ka sa paninigarilyo, isang alipin na napalaya. Pagkatapos ay masisiyahan ka sa buhay nang buo (Juan 10:10) at magagawang umawit ng masaya:

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatang ang Diyos kasama ka at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikan, mga libro, at tract ng Ebanghelyo sa higit sa 540 mga wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin :

ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)